
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

เรื่อง ปดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 
 

 
 

ตามที่สภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย  ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕60  วันที่  23 สิงหาคม ๒๕60 ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 

1  ประจําป พ.ศ. ๒๕60  วันที่ 12 ตุลาคม ๒๕60 ไปแลวนั้น 
 

เทศบาลตําบลกระบี่นอย จึงปดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ ไวโดยเปดเผยและให

ทราบโดยทั่วกัน 
 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

                                               ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 
 

                                                           

 

                                                                 (นายสมนึก   ทองขยัน) 

                                                        ประธานสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป 2560 ครั้งท่ี 3 
วันที่  23  สิงหาคม  2560  เวลา 9.30น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

ผูเขาประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

นายสมนึก  ทองขยัน 
นางสาวกันยารัตน  นะบุตร 
นางประภาพร  บุญถาวร 
นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
นายสมบัติ  เหลาเส็น 
นายสาคร  เจริญพร 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
นายสุพจน  กระบี่นอย 
นายวินัส  ชุมบุตร 
นายสมาน  ผิวดี 
นางสาวอัจฉรา  เกกินะ 
นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
นายสมเกียรติ์  หลานหลาย 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมนึก  ทองขยัน 
กันยารัตน  นะบุตร 
ประภาพร  บุญถาวร 
วิสิทธิ์  หิรัญ 
สมบัติ  เหลาเส็น 
สาคร  เจริญพร 
เจริญศักดิ์  เองฉวน 
สุพจน  กระบี่นอย 
วินัส  ชุมบุตร 
สมาน  ผิวดี 
อัจฉรา  เกกินะ 
กฤติโชค  ขาวเหลือง 
สมเกียรติ์  หลานหลาย 

 
 

 
 

ลา 
ลา 
 

ลา 
 

ลา 
 

ผูขาดประชุม 

      - 

ผูลาประชุม 

 1. นายสมบัติ  เหลาเส็น 
2. นายสาคร  เจรญิพร 
3. นายสุพจน  กระบี่นอย 
4. นายสมาน  ผิวดี 

 
   
 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายนพดล  หวังกอ   รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายยงยุธ  บุญทองแกว   รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นางสาวอุษา  สายเส็น   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
4. นายเอกภพ  พฤษชัยนิมมิต  ปลัดเทศบาล 
5. นางสุภานันท   เจรญิพานิช  รองปลัดเทศบาล 
6. นายสุเทพ  บัวแกว   ผูอํานวยการกองชาง 
7. นายนิรุตติ์   มีมะแม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
8. นางสาวมยุรี   สรหงษ   หัวหนาฝายบรหิารการศึกษา 

  
 
ผูเขารับฟงการประชุม 

- 



๒ 

 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยมาครบองคประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยเชิญเขาหองประชุม 

ประธานสภาฯ มอบหมายใหรองประธานสภาฯ นางสาวกันยารัตน  นะบุตร  ดําเนินการประชุมสภาฯ   

เริ่มการประชุม เวลา 09.30  น.  

ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ             

: ยื่นสงบนิง่ ถวายความอาลัยแดพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 1 นาท ี
 
กลาวเปดการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 : ในวันนี้ ขอเชิญสมาชิกสภาฯเขารวมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธโครงการแยกรายพื้นที่ 
ครั้งที่ 1 งานศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบปองกันน้ําทวม
พื้นที่ชุมชน จังหวัดกระบี่ เวลา 13.00 น ณ ศาลาอเนกประสงควัดถ้ําเสอื 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป  

                       2560 ครั้งท่ี 2 

ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
: 
 
 
: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย สมัยสามัญ    
สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 2  หรือไม 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท  

 

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณเบิกเหลื่อมปงบประมาณ โดยยังมิไดกอหน้ีผูกพัน โครงการกอสราง   
      ปายชื่อโรงเรียน  งบประมาณ  1,300,000  บาท 
 

นางสาวมยุรี  หรหงษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา จะดําเนินการโครงการกอสรางปายช่ือโรงเรียน  ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2560 แผนงานกองการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางประเภทอาคารตางๆ  ตั้งไว 500,000  บาท  และตาม         
บัญชีเงินโอนงบประมาณรายจายประจําป  2560  อนุมัติเมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2560  
โอนครั้งที่  12  จํานวน  800,000 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,300,000  บาท  ยังมิไดกอ
หนี้ผูพัน จํานวน 1 รายการ  และไดรายงานผลโครงการใหกับงานพัสดุ กองคลังดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง แตกองคลังไมสามารถดําเนินการสอบราคาและ   กอหนี้ผูกพันโครงการดังกลาว
ไดทันภายในวันที่  22  สิงหาคม  2560 วันนี้จึ งขอนําเรื่องเขาสูสภาฯเพื่อขออนุมัต ิ          
กัน เงิน งบประมาณ เบิ ก เหลื่ อมป งบป ระมาณ  ที่ ยั งไม กอหนี้ ผู กพั น  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน และการตรวจสอบเงินของ        



๓ 

 

 
 
 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
ปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
รองประธานสภาฯ 

 

ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 

 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
: 
 
 
 

: 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 49  รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารที่ไดสงใหทุก
ทานไปลวงหนาแลว  
 
โครงการกอสรางป ายชื่อ โรงเรียน งบประมาณ 1,300,000  บาท กระผมคิดวา                
ใชงบประมาณสูงเกินไป สามารถปรับลดไดหรือไม  
 
ในเรื่องงบประมาณของโครงการนี้ ก็สืบเนื่องมาจากการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 
3/2560 ครั้งที่ 1 สภาฯก็ไดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 และตั้งจายเปนรายการใหมไปแลว ถาทานสมาชิกสภาฯจะทักทวงในเรื่องของ
งบประมาณก็ควรจะทกัทวงในคราวนั้น สวนญัตติในวันนี้ก็คือการอนุมัติกันเงินงบประมาณเบิก
เหลื่อมปงบประมาณ  ตามที่สภาฯไดมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณโครงการนี้ไปแลว        
แตเทศบาลไมสามารถดําเนินการสอบราคาและกอหนี้ผกูพันไดทัน จึงขออนุมัติกันเงินโครงการ
นี้ไว เพราะถาหากไมกันเงินงบประมาณไว งบประมาณจะตองตกเปนเงินสะสม  
 
ขอช้ีแจงเพิ่มเติม เดิมทีกองการศึกษาไดตั้งงบประมาณในสวนของปายโรงเรียนแค 500,000  
บาทเทานั้น แตไดปรึกษากันแลว ถาจะทําแคปายอยางเดียวก็ดูแลวไมสวยงาม และ            
ไมเหมาะสม รั้วเดิมก็พังแลว ก็เลยตองรื้อรั้วเกาออกแลวก็สรางรั้วใหมดวย จึงไดโอนเงิน
งบประมาณ เพิ่มเปน 1,300,000 บาท อันที่จริงแลวชื่อของโครงการ ควรจะเปลี่ยนเปน
โครงการกอสรางปายช่ือโรงเรียนพรอมรัว้  สวนความกวางและความยาวก็ตามแบบที่เคยเสนอ
ตอที่ประชุมไปแลว 
 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือตองการจะอภิปรายในประเด็นใดเพิ่มเติมอีก
บางหรือไม 
 
ไมมีผูอภิปรายเพิ่มอีก 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติกันเงินงบประมาณเบิกเหลื่อมปงบประมาณ โดยยังมิไดกอหนี้
ผูกพัน โครงการกอสรางปายชื่อโรงเรียน งบประมาณ  1,300,000  บาทหรือไม 

อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท 

3.2 เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณเบิกเหลื่อมปงบประมาณ โดยยังมิไดกอหน้ีผูกพัน โครงการ      
      ซอมสรางถนนลาดยางสายโลตัส – บานไร หมูท่ี 12 – หมูท่ี 11  งบประมาณ  1,909,100  บาท 
 

นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 

กองชาง จะดําเนินการโครงการกอโครงการซอมสรางถนนลาดยางสายโลตัส – บานไร หมูที่ 
12 – หมูที่ 11  งบประมาณ  1,909,100  บาท โครงการนี้ก็เชนเดียวกัน และตามบัญชี
เงินโอนงบประมาณรายจายประจําป  2560 อนุมัติเมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2560  โอนครั้ง
ที่  12  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,909,100 บาท โดยงานพัสดุ กองคลังแจงวาไมสามารถ
ดําเนินการสอบราคาและกอหนี้ผูกพันโครงการดังกลาวไดทันภายในวันที่  22  สิงหาคม  
2560 วันนี้จึงขอนําเรื่องเขาสูสภาฯเพื่อขออนุมัติกันเงินที่ยังไมกอหนี้ผูกพัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน และการตรวจสอบเงินขององคกร



๔ 

 

 
 
รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 

 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
 

: 

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 49  
 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือตองการจะอภิปรายในประเด็นใดบางหรือไม 
 
ไมมีผูอภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะอนุมัติกันเงินงบประมาณเบิกเหลื่อมปงบประมาณ โดยยังมิไดกอหนี้
ผูกพัน โครงการซอมสรางถนนลาดยางสายโลตัส – บ านไร หมูที่  12 – หมูที่  11  
งบประมาณ  1,909,100 บาท หรือไม 

อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท 
 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2561 
                    (วาระลงมต)ิ 
 

ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 

: 
 
 

: 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะใหตรารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561  

เปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระบี่นอยหรือไม 

มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท  ใหตรารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2561  เปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลกระบี่นอย 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
 
 
 
นางสาวอัจฉรา  เกกินะ 
 
 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
 

ขอฝากเรื่องการควบคุมดูแลการทํางานของครู โรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย ในเรื่อง
ของการลงโทษเด็กนักเรียน ไดรับทราบมาวาคุณครูไดทําโทษเด็กนักเรียนบาดเจ็บที่ใบหนา 
และผูปกครองไดดําเนินการแจงความ ก็ขอฝากเรื่องนี้ใหผูบริหารชวยสั่งการ ฝายที่รับผิดชอบ 
บุคลากรดานการศึกษาตองปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนี้อยากใหเปน
กรณีตัวอยางไมอยากใหผูปกครองกับครูตองหมางใจกัน ฝากผูบริหารดวยครับ 
 
ของฝากเรื่องถนนสายตางๆที่ชํารุด ชวยสํารวจและซอมแซมใหพี่นองประชาชนดวย อีกเรื่อง
ฝากชวยดําเนินการในเรื่องไฟฟาสาธารณะ ตอนนี้เทศบาลก็ไดติดต้ังทุกหมูบานแลว แตก็ยังไม
ทั่วถึง อยากใหชวยพิจารณาจัดหางบประมาณเพื่อแกปญหาในสวนนี้ดวย  
 
ชาวบานฝากสอบถามวา ซอยมาลาตีไดโครงการไฟฟาสาธารณะไปแลว แตทําไมยังไม
ดําเนินการให ชวยชี้แจงดวย 
 
ระบบทอสงน้ําควนสาวโดดที่กรมชลประทานจะโอนมาใหเทศบาลตําบลกระบี่นอยดูแล 
กระผมคิดวานาจะเปนระบบประปาทีส่รางใหมใหกับเทศบาล และดําเนินการเสร็จเรยีบรอยไป
แลว ก็อยากใหสมาชิกสภาฯไดพิจารณาในการรับโอน ในตอนนี้ถึงแมฝนจะตกอยูตลอดแตพี่
นองประชาชนก็ยังเดือดรอนเรื่องน้ําประปาอยู หลายๆหมูบาน ก็ขอฝากในเรื่องบริหารจัดการ
ระบบประปาภูเขาดวยครับ  
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มีทอประปาแตกหมูที่ 10 ขอฝากทาน ผอ.กองชางหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหชวยไปดูแลให
ดวย 
 
กระผมในฐานะกํากับดูแลงานกองการศึกษา ขอชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทศบาล 1   
บานกระบี่นอย เทศบาลก็ไมไดนิ่งนอนใจ หลังจากการประชุมสภาฯในวันนี้ กระผมจะนัด
หมายพูดคุยกับทาน ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอยและคูกรณีทั้งสองฝาย เพื่อ
สอบถามขอมูล รับฟงความทั้งสองฝาย และดําเนินการสวนที่เกี่ยวของตามขั้นตอนของทาง
ราชการตอไป ก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯที่คอยเปนหวงกิจการของกองการศึกษา 
 
ในเรื่องของการรับโอนระบบทอประปาที่อยูในอางเก็บน้ําควนสาวโดด รับทราบมาวา     
กรมชลประทานไดสรางเสร็จแลว โครงการนี้ก็ไมแนใจวากรมชลประทานไดจางผูรับเหมา
หรือไม เพราะโครงการอยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน เทศบาลไมมีสัญญาจาง 
และถาหากรับโอนมาแลวเกิดทอไดชํารุดในชวงนี้ ก็ไมรูจะเอางบประมาณจากสวนใดไป
ซอมแซมตามที่กระผมไดหารือในที่ประชุมครั้งที่แลว กระผมคิดวาหลังจากนี้ตองเขาไปพูดคุย
สอบถามรายละเอียดที่ชัดเจนกับทางกรมชลประทาน แลวจะนําเรื่องนี้เขาที่ประชุมสภาฯเพื่อ
พิจารณารับโอนในสมัยประชุมครั้งตอไป และจะเชิญตัวแทนของกรมชลประทานเขารวม
ประชุมดวย  สวนในเรื่องการขยายชองทางจราจรปากทางกระบี่นอย เมื่อวานนี้กระผมก็ไดลง
พื้นที่ และไดเอกสารเพิ่มเติมจากชาวบาน 3 ราย แตที่ติดปญหาอยูในตอนนี้ก็มีอยู 3 ราย
เชนกัน กระผมไดหารือกับทางหลวงชนบท อาจจะประกาศโครงการไปกอน และปรึกษากับ
ทางที่ดินวาหากไดเอกสารมาไมครบจะดําเนินการตอไดหรือไม กระผมก็จะไดนําเรื่องไป
ปรึกษากับทานนายกเทศมนตรีอีกครั้ง และไดรับขาวมาอีกวาถาหากดําเนินการได จะมีการ
กอสรางจากสะพานจนถึง กิโลเมตรที่  6 จะขยาย 12 เมตร งบประมาณสี่สิบกวาลาน        
ถาโครงการนี้สําเร็จประชาชนในพื้นที่จะไดรับประโยชนมาก 
 
ขอขอบคุณผูบริหารที่รับเรื่องตางๆไปพิจารณา ในเรื่องของโรงเรียนบานกระบี่นอย  กระผมก็
แคนําเรียนใหผูบริหารไดรับทราบเรื่อง ไมไดตองการใหไลใครออก ตอไปก็อยากใหชวย
ควบคุมดูแล อีกเรื่องก็ตองขอขอบคุณทานนายกที่ไดจัดหางบประมาณมาสรางระบบประปา   
ผิวดินใหกับพี่นอง หมูที่ 6 ตอนนี้ก็ไดใชน้ําเรียบรอยแลว วันนี้ถาผิดพลาดประการใดก็ตองขอ
อภัยดวย 
 
ขอฝากเรื่องอุปกรณออกกําลังกาย ตอนนี้อาคารเทศบาลหลังใหมก็เกือบเสร็จแลว อยากจะให
ผูบริหารตั้งงบประมาณ หรือจะทําโครงการโดยใหคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
พิจารณาก็ได เพื่อจัดซื้ออุปกรณออกกําลังกายใหกับพี่นองประชาชนไดออกกําลังกายจะเปน
ประโยชนกับพี่นองประชาชนอยางมาก 
 
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกทานที่ไดเสนอปญหาใหกับผูบริหารไดรับทราบ และคอยเปนหวงพี่
นองประชาชนในทุกๆเรื่อง ในเรื่องการซอมถนน ตอนนี้ก็รอใหฝนทิ้งชวงกอนแลวจะ
ดําเนินการตอ ตามที่ทาน วิสิทธิ์  หิรัญ ไดแจงเรื่องซอมถนน ก็อยากใหชวยระบุชื่อดวยวาสาย
ใดบาง ในเรื่องไฟฟาสาธารณะกระผมไดปรึกษากับทานนายกวาปนี้อาจจะลดการขยายเขต
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ไฟฟาสาธารณะไปกอน เพื่อนํางบประมาณสวนนี้ไปจะขยายเขตไฟฟาใหกับพี่นองประชาชนที่
ไมมีไฟฟาใชกอน สวนเรื่องการจายน้ําประปาภูเขากระผมขอรับเรื่องไวใหกองชางชวย
ตรวจสอบในเรื่องการจดัการการจายน้ํา และหมูที่ 4 ในพื้นที่ที่ใชน้ําประปาของหมูบานอยูแลว 
ใหงดจายน้ําของระบบประปาภูเขา และทําความเขาใจกับชาวบานดวย ในตอนนี้ประปาสวน
ภูมิภาคก็ขยายมาในหลายพื้นที่ หมูที่ 10 ก็มีประปาภูมิภาคไมนาจะขาดน้ํา โครงการอื่นๆ 
เทศบาลก็ไดดําเนินการใหกับพี่นองประชาชนไปเยอะมาก โครงการกอสรางถนน MOC กับ 
อบจ.กระบี่ก็มี ขอฝากทานสมาชิกสภาฯชวยประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับทราบ เรื่อง
โครงการขยายชองจราจรของทางหลวงชนบท เทศบาลก็ไดลงพื้นที่ แตยังติดปญหากับพี่นอง
ประชาชนในพื้นที่อีก 3 ราย ฝากทานสมาชิกชวยพูดคุยทําความเขาใจ โครงการนี้ก็เพื่อ
ประโยชนของพี่นองประชาชนชาวตําบลกระบี่นอย  
 
หมูที่ 10 ในสวนที่มีประปาภูมิภาคใชแลวกระผมไมเปนหวง แตที่กระผมพูดถึงอีกโซนที่ยังไมมี
ประปาภูมิภาคใช มีแตประปาภูเขาซึ่งไหลบางหยุดบาง คือ จากบานของนายเปลี่ยน เขตหมูที่ 
9 จนมาถึงสะพานหมูที่ 10 ในสวนของหมูที่ 9 ไมนาเปนหวงเพราะมีประปาสวนภูมิภาคทั้ง
สองฝงแลว และอยากฝากเรื่องการรบัโอนระบบประปาของกรมชลประทาน ตามที่หัวหนาฝาย
กอสรางที่ 1 กองชางชลประทานที่ 15  คุณธีรเดช  คุมพงษสิริ เคยรับปากในที่ประชุมสภาฯ
ครั้งกอน วาจะรับผิดชอบยายทอประปาภูเขาที่จมน้ําให แตทางกรมชลประทานก็ไมไดยายทอ
เกาขึ้นมา แตไดจัดสรรงบประมาณสรางระบบประปาใหมมาทดแทน และตอนนี้ก็ดําเนินการ
สรางเสร็จเรียบรอยแลว และจะโอนใหกับเทศบาลเปนผูดูแล ในมุมมองของกระผมการสราง
ระบบประปาใหม ผูรับจางตองมีการประกันสัญญา ถาหากเรารับโอนมาแบบไมมีการ
รับประกันแลวระบบประปาเกิดชํารุดขึ้นภายหลัง เทศบาลก็ตองใชงบประมาณในการซอมแซม
อีก ก็ขอฝากวาในการประชุมสภาฯครั้งตอไป ก็อยากใหเชิญเจาหนาที่ของกรมชลประทานมา
ชี้แจงในสวนน้ี 
 
ถนนสายที่พี่นองประชาชนเดือดรอน ตองการใหเทศบาลชวยซอมแซม มีดังนี้ 
 1. ถนนลาดยางสายบานตาหงส หมูที่ 11 – หมูที่ 12   สายที่ 2. ถนนลูกรังสายชองลม 
บานบังหวาหาบ หมูที่ 8   สายที่ 3. ถนนสายนาหนองพันทัน หมูที่ 1 - หมูที่ 9 และชาวบาน
ฝากบอกมาอีกวาอยากใหเทศบาลซอมใหมีความหนาเพื่อยืดระยะเวลาการใชงาน 
 
ทานรองนายกนพดล หวังกอ ยังตอบคําถามไมตรงประเด็น ดิฉันถามวา หมูที่ 12 ไดรับอนุมัติ
งบประมาณติดตั้งไฟฟาสาธารณะไปแลว และดิฉัยก็เคยไดสอบถามการไฟฟาสวนภูมิภาค และ
ไดรับคําตอบวารองบประมาณอยู ก็อยากจะสอบถามวางบประมาณโครงการนี้หายไปไหน 
ทําไมยังไมดําเนินการ 
 
โครงการไฟฟาสาธารณะหมูที่ 12 ยังมีอยูครับ เทศบาลไดตั้งงบประมาณไวแลว เพียงแครอให
การไฟฟาประมาณการราคาให คาดวาเร็วๆนี้ก็คงจะไดดําเนินการ 
 
ขอช้ีแจงเพิ่มเติมเรื่องไฟฟาสาธารณะ  หมูที่ 12 เทศบาลไดสงเรื่องไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาค
และการไฟฟาก็ไดประมาณการราคาเรียบรอยแลว แตผูจัดการการไฟฟายังไมไดเซ็นตลงนาม
ในเอกสารก็เลยยังไมสามารถดําเนินการขั้นตอนตอไปได เทศบาลจะเรงดําเนินการให แต
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ที่ประชุม 
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หลังจากโอนงบประมาณใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคไปแลวก็ตองรอดําเนินการอีกประมาณ  
5-6 เดือน ก็ขอฝากใหทานสมาชิกสภาฯชวยทําความเขาใหกับประชาชนดวย 
 
มีสมาชิกสภาฯทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม 
 
ไมมีผูอภิปรายเพิ่มอีก 
 
กลาวปดการประชุม 

 
 เลิกประชุมเวลา  11.25  น. 
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     (นางสาวอัจฉรา   เกกินะ) 
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